

Số: /PGDDĐT-GDTH  
V/v triển khai thực hiện Thông tư số  
08/2024/TT-BGDĐT về hướng dẫn lồng  
ghép nội dung GDQPAN trong trường  
TH, trường THCS, TH-THCS.

Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Các trường Tiểu học, TH-THCS, THCS thành phố Điện Biên Phủ

Thực hiện công văn số 1422/SGDDĐT-GDTrH, ngày 24/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2024/TT-BGDĐT về hướng dẫn lồng ghép nội dung GDQPAN trong trường TH, trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Căn cứ Thông tư số 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trong trường tiểu học (TH), trường trung học cơ sở (THCS) và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Để kịp thời triển khai hướng dẫn lồng ghép nội dung GDQPAN trong trường TH, trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học năm học 2024-2025 và những năm tiếp theo, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư số 08/2024/TTBGDĐT ngày 15/5/2024 của Bộ GDĐT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị (có Thông tư kèm theo).

2. Căn cứ Thông tư số 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024, các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy lồng ghép nội dung GDQPAN theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT, phòng GDĐT đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Khai thác triệt để cơ sở vật chất hiện có, xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định, mô hình, đồ dùng cần thiết được cơ quan có thẩm quyền ban hành, học liệu và tài liệu liên quan đến nội dung GDQPAN. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình dạy, học và các hoạt động lồng ghép nội dung GDQPAN. Báo cáo theo hướng dẫn nhiệm vụ GDQPAN hàng năm của phòng GDĐT.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH-THCS, THCS nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (hscv);
- Lãnh đạo phòng (hscv);
- Lưu VT, CM.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Lê Thị Hồng**

